



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
6 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, tnthailand, nationtv, Thailandplus thebankokinsight, kapok, acnews, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิกม แนวหน้าม ฐานเศรษฐกิจ xinhuathai) สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, NBT, TNN

- พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สร. แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สร. เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าแผนการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน covid-19 สำหรับประชาชน ได้หารือเรื่องการจองวัคซีนล่วงหน้าให้กับประชาชน ร้อยละ 50 ซึ่งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้อนุมัติแนวทางการจองวัคซีนล่วงหน้า ในกรอบวงเงิน 2,930 ล้านบาท แบ่งรูปแบบการจองออกเป็น 2 แนวทาง 1.การจองผ่านโคแวกซ์ คาดว่าจะได้ประมาณ 20 % และ 2.จองผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัทผู้ผลิตในระยที่ 3 อีก 30% โดยประชากร 1 คน ต้องใช้ 2 โดส

นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวิจัยวัคซีนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจองวัคซีนโควิดที่ผ่านมาเป็นการจองทางวาจา ยังไม่ได้มีการทำข้อตกลงอย่างชัดเจน โดยมีการติดต่อเจรจา ในกลุ่มประเทศและบริษัทที่มีการผลิตวัคซีนได้ในระยะ 3 ทั้งหมด รวม 10 บริษัท ส่วนการอนุมัติกรอบเงินในการจองสามารถทำได้ด้วยการให้รองนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ มาตรา 18 ใน พ.ร.บ.ความมั่นคงแห่งชาติด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 สำหรับประชากรกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน คาดว่าเป็นไปตามสากล ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ก่อน จากนั้นคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่สมควรได้รับวัคซีน โดยการเจรจาจองวัคซีนนี้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนแผนการที่ประเทศไทยต้องการวัคซีนสำหรับคนในประเทศจริงๆ ต้องอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของประชากร ซึ่งเป็นแผนระยะถัดไป

สำหรับความคืบหน้าการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไทย ชนิด mRNA โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ได้รับรายงานที่โรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบจะสามารถผลิตวัคซีนต้นแบบและส่งให้กับไทยประมาณเดือน ม.ค. 2564 เพื่อเดินทางทดลองในมนุษย์เฟส 1 และเฟส 2 ต่อไป ขณะที่วัคซีนชนิด DNA ของบริษัทไบโอเนท - เอเชีย จำกัด อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตวิจัยในคน กับ อย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) ,เว็บไซต์(สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

- นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต ย้ำเตือนให้ประชาชนยังคงเข้มงวดกับการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และการเว้นระยะห่าง เนื่องจากแนวปฏิบัติดังกล่าว นอกจากจะช่วยในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ยังพบว่าช่วยลดสถิติการเกิดโรกระบบทางเดินหายใจ และโรกระบบทางเดินอาหารในปีนี้อย่างน้อยลงจากปีก่อนได้มาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) ,เว็บไซต์(มติชน สยามรัฐ)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ที่น่ากังวลคือ การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาครัฐได้กวดขันผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทางด่านพรมแดน เผื่อระวัง ตรวจจับ แรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ และประชาชนช่วยกันสอดส่อง หากพบผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หรือมีแรงงานผิดกฎหมายขอเข้าทำงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว และขออย่าให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มข้น เป็นนิสัย โดยเฉพาะการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่นอกบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ขอแนะนำว่าหากป่วยภายหลังจากเดินทางไปในที่ชุมชน สถานที่แออัด ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(siangtai)

- นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ (ด้านการบริหาร) พว.วันดี โภยกิจเจริญ รองผอ.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และบุคลากรรพ.วชิระภูเก็ต รับมอบการบริจาคเครื่องฆ่าเชื้อโรคและไวรัสให้กับ รพ.วชิระภูเก็ต จำนวน 4 เครื่อง เพื่อภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดภัย และปลอดภัย จากบริษัท คิส แอนด์ คิม คอนเซ็ปส์ จำกัด

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์,ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด , บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, thaiPBS, workpointtoday, acnews)

- ศบค.เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศ ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 5 ราย เป็นผู้เดินทางจากประเทศอินเดีย 2 ราย มาเลเซีย 1 ราย บาหลีเรน 1 และญี่ปุ่น 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,590 ราย หายป่วยเพิ่ม 2 ราย ยอดรวมผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 3,390 ราย รักษาในรพ. 141 ราย เสียชีวิตรวม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) ,เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ)

ประเด็นข่าว

-ททท. ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการ “Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” เปลี่ยนทุกที่ของประเทศไทย ให้กลายเป็นที่ทำงาน พบปะ พูดคุย สังสรรค์ และจัดประชุม โดยเชิญชวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์กร และหน่วยงาน ซื้อแพคเกจจัดประชุม สัมมนา ในราคาพิเศษ ซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่เข้าร่วมโครงการ เช่น กลุ่มปตท. และกฟผ. ที่มีการซื้อห้องพักแล้วมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท รวมกว่า 1 หมื่นห้อง นอกจากนี้ ภาครัฐเตรียมเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ศบค. โดยเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า) ,เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยรัฐ ข่าวสด thestandard)

-ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ เดินทางไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ก่อนที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 7-11 ต.ค.63

ประเด็นผลกระทบ

1.การเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า) ,เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ คมชัดลึก เดลินิวส์ one31 efinancethai สำนักข่าวไทย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ thebangkokinsight thaiquote nationtv.)

- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ผ่านมา ศบค. ได้อนุมัติให้นักธุรกิจและผู้มีใบอนุญาตทำงานเดินทางเข้าประเทศมาแล้วประมาณ 11,000 คน และอนุมัติให้นักท่องเที่ยวแบบ Long Stay โดยใช้ Special Tourist Visa (STV) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ทั้งหมดต้องเข้ารับการกักตัวในสถานกักกันทางเลือก 14 วัน ในระยะต่อไป รัฐบาลเห็นความจำเป็นที่ควรอนุญาตให้นักธุรกิจที่จะเข้ามาเจรจาธุรกิจ และพิจารณาตัดสินใจด้านการลงทุน เดินทางเข้ามาในประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แต่เนื่องจากกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาเป็นระยะสั้น จึงควรต้องมีมาตรการพิเศษในการกำกับดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมนำเสนอ 6 มาตรการ ในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อนำข้อสรุปเสนอท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้ และในขั้นตอนต่อจากนี้ จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่ออนุมัติให้นักธุรกิจที่มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป

2.ชุมนุมทางการเมือง 14 ตุลาคม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ แนวหน้า)

-บ.ชน.เตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการตั้งจุดตรวจจุดสกัด รับมือการชุมนุมของกลุ่มเห็นต่างทางการเมือง 14 ต.ค.ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เบื้องต้นจะใช้กำลังตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 20 กองร้อย และมีกำลังเสริมจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1, 2, 3, 4 และ 7 ไว้รองรับตามจำนวนผู้ชุมนุม นอกจากนี้จะมีการตั้งจุดตรวจ และจุดคัดกรองตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย และตรวจจรวจอดกฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนด้านการข่าว ได้มีการประสานกับตัวแทนผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องว่า จะมีกิจกรรมที่เห็นอย่างไรบ้าง เพื่อสามารถวางกำลังดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สถานบันเทิงกวดกวด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews)

-ประชาชน ในพื้นที่เมือง จ.เชียงใหม่ ตามย่านใกล้สถานบันเทิงดัง ตลอดจน ย่านบันเทิง ใกล้สถานศึกษา ยอมรับว่า ตามร้านอาหาร ร้านเหล้า แม้จะไม่มีดนตรีสด แต่มีการเปิดดนตรีผ่านทีวีออนไลน์ มีทั้งคอนเสิร์ต การแสดงของศิลปินที่เตรียมมาเปิดแสดงในพื้นที่ ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. นี้ นอกจากนั้น ยังพบจำนวนผู้ใช้บริการ หลายร้าน ไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่มีการกั้นฉาก กั้นโต๊ะ ตามมาตรการควบคุม จากการสอบถามผู้ใช้บริการพบว่า ส่วนใหญ่ร้านเหล้าดัง ๆ จะแน่นมากในเย็นวันศุกร์ เสาร์ วันหยุด

คณะทำงานควบคุมโรคโควิด 19 จ.เชียงใหม่ ยืนยันว่า มีการหารือ ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ สถานบันเทิงในเชียงใหม่ กิจกรรมต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคและการจัดระบบ ระเบียบต่าง ๆ และหากพบมีการทะเลาะวิวาท มีการจัดกิจกรรม รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีมาตรการควบคุม ป้องกัน หย่อนมาตรการ สราญกันเลยเถิด หากพิจารณาพบเป็นจุดเสี่ยง ทำผิด ผ่าฝืนมาตรการ ก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เนื่องจากช่วงนี้ประเทศเพื่อนบ้าน มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงทุกวัน อีกทั้งช่วงหนาว เป็นช่วงเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้ง่าย

4.คุมเข้มชายแดน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) ,เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน คมชัดลึก tnthailand one31)

-จ. ประจวบคีรีขันธ์ฯคุมเข้มชายแดนไทย-เมียนมา หลัง จ. มะริดเจอพระ 39 รูปติดโควิด 19 พบเพิ่งเดินทางกลับจากย่างกุ้ง หวั่นเล็ดลอดข้ามชายแดนเข้าไทย

-นายพลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเน้นพื้นที่แนวชายแดน อย่างเข้มงวด ปิดช่องทางธรรมชาติกว่า 40 จุด ขณะเดียวกันมีการสุ่มตรวจเชื้อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอละ 50 ตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง ผลตรวจไม่พบเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์) ,เว็บไซต์(กรมประชาสัมพันธ์)

-ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี ร่วมกับหน่วยอื่นๆ เดินหน้าประชาสัมพันธ์สวมใส่หน้ากากอนามัย ผ่าฝืนคำสั่ง ปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่

ประเด็นข่าว

2 ต.ค.63 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ ข่าวสด สยามกีฬา) ,เว็บไซต์(มติชน ผู้จัดการ แนวนหน้า โพสต์ทูเดย์ thebangkokinsight)

-ผู้ว่ากาญจนบุรี ประกาศปิดด่านเจดีย์สามองค์ ต่ออีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. - 19 ต.ค.63 หลังโควิด-19 ในเมียนมาร์ระบาดสูงขึ้นต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ สยามกีฬา)

-นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าฯตาก ร่วมกับ นายธนิตพล ไซยนันท์ ที่ปรึกษารมช.สธ. ประชุมร่วมกับตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อพิจารณากำหนดจุดหรือโซนนิ่ง และมาตรการให้รถยนต์จากประเทศเมียนมาเข้ามาซื้อและส่งสินค้าในประเทศไทย ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับประเทศเมียนมาว่า มาตรการนี้ทำเพื่อทั้งสองประเทศไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด หากมีมาตรการที่ปลอดภัยเศรษฐกิจก็จะเดินต่อไปได้ อยากให้มีการสื่อสารที่ตรงกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-ที่ จ.กาญจนบุรี สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สมุทรสงคราม รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากตัวอย่างน้ำลายของประชาชนบ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงทั้ง 100 ตัวอย่าง พบว่า ผลตรวจของทุกคนเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, แนวนหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน ,บ้านเมือง voathai, กรุงเทพธุรกิจ, แนวนหน้า เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย tnthailand newtv. nationtv. จส.100 thestandard)

-**อังกฤษ** ป่วยโควิดทะลุ 5 แสน หลังมีรายงานสถิติผู้ป่วยวันเดียวมากกว่า 22,000 คน ซึ่งเป็นสถิติใหม่ แต่อธิบายว่าเป็นผลจากความขัดข้องทางเทคนิคทำให้ข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบล่าช้าเกือบ 16,000 คน

-**อินเดีย** รายงานผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 75,829 คน รัฐบาลวางแผนจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับชาวอินเดียกลุ่มแรก ประมาณ 250 ล้านคน หลังจากได้รับวัคซีน จำนวน 400 -500 ล้านโดส ภายในเดือนก.ค.ปีหน้า

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,992 คน รวมเป็น 303,498 คน เสียชีวิต 11,151 คน ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 228,453 คน

-**เกาหลีใต้** เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 73 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 24,164 ราย เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 100 รายเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันแล้ว แต่ยังคงเพิ่มขึ้นในระดับตัวเลขสองหลัก จากการทำกิจกรรมในโบสถ์ รวมถึงกิจกรรมชุมนุมที่จัดโดยกลุ่มนักร้องเมือง

-**รัสเซีย** ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในวันเดียว 10,499 คน เป็นสถิติใหม่ติดเชื้อมากที่สุด นับตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่เทศบาลกรุงมอสโกสั่งหน่วยงานรัฐและธุรกิจเอกชน ให้พนักงานอย่างน้อย 1 ใน 3 ทำงานจากที่บ้าน

-**สเปน** ลือคควานน์แบบจำกัดในกรุงมาดริดรอบใหม่ โดยประชาชนราว 3 ล้านคนไม่สามารถออกจากบ้านได้ นอกจากออกไปทำงาน ไปโรงเรียน ไปซื้อของ หรือไปรับการรักษาพยาบาล

-**นิวซีแลนด์** เตรียมผ่อนคลามาตรการจำกัดพื้นที่สกัดโควิดในเมืองโอ๊คแลนด์ 7 ต.ค.นี้

-**ฝรั่งเศส** ยกระดับกรุงปารีสให้เป็นพื้นที่ สีเหลืองหรือเขตเสียงสูงสุด เตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมทางสังคม รวมถึงการปิดบาร์เป็นเวลา 15 วัน สถิติผู้ติดเชื้อสะสมมีอย่างน้อย 619,190 คน เพิ่มขึ้น 12,565 คน

-**สหรัฐฯ** คณะหาเสียงของนายโจ ไบเดน คู่ชิงประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต เปิดเผยว่า นายไบเดนเพิ่งเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด 19 อีกรอบ ผลที่ออกมาเป็นลบ คือ ไม่พบเชื้อ

- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์วิจารณ์อย่างรุนแรง ที่ออกจากโรงพยาบาลทหารระหว่างยังรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 นั่งรถแท็กซี่ผู้สนับสนุนที่มาชุมนุมให้กำลังใจ ซึ่งผิดกฎการควบคุมโรคและทำให้บุคคลใกล้ชิดเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือป่วยตายได้

- **เมียนมา** สรุปรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 1,294 คน เป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อคนแรก ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 17,794 คน ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 41 คน ยอดสะสมอย่างน้อย 412 คน อยู่ในอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้ป่วยที่แสดงอาการ ส่วนใหญ่มักสูญเสียการรับกลิ่น

- **มาเลเซีย** มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 432 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 12,381 ราย และมีผู้เสียชีวิต 137 ราย ด้านนายกฯมาเลเซีย กักตัวหลังร่วมประชุม รมต.กิจการศาสนาที่ติดโควิด 19

- **เวียดนาม** พบผู้ติดเชื้อโควิดนำเข้า 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมเป็น 1,097 ราย

- **องค์การอนามัยโลก** ประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดในขณะนี้ เชื่อว่าประชากรโลกทั้งหมดราว 7,800 ล้านคนนั้น มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วอย่างน้อยร้อยละ 10 หรือประมาณ 780 ล้านคน

-**สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก** ยอดผู้ติดเชื้อ 35,437,479 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 1,042,344 ราย สหรัฐฯ มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก (7,637,066 ราย) รองลงมา คือ อินเดีย (6,626,291 ราย), บราซิล (4,915,289 ราย), รัสเซีย (1,225,889 ราย), โคลอมเบีย (855,052 ราย) และเปรู (828,169 ราย) นอกจากนี้ สหรัฐยังเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลก (214,615 ราย) ตามมาด้วยบราซิล (146,375 ราย), อินเดีย (102,746 ราย), เม็กซิโก (79,088 ราย) และสหราชอาณาจักร (42,350 ราย)

ยารักษาโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิดคนเขียน

-องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งทุกรูปแบบ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย หวังให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ที่มีมูลค่าปีละกว่า 21,000 ล้านบาท ลง

ประเด็นข่าว

มากกว่า 50% เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมยาของประเทศ เสริมความมั่นคงทางยาให้พึ่งพาตนเอง คาดจะเริ่มผลิตปี 2570

ปัญหาเด็กอ้วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-สสส. กรมอนามัย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เผยข้อมูลจากการสำรวจในโครงการพัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ พบว่า ไทยมีเด็กอ้วนเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในโลก เป็นผลจากพฤติกรรมบริโภคหวานจนทำให้เด็กไทยเกิดภาวะน้ำหนักเกิน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วนในเด็ก คือ กรรมพันธุ์ พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น วัฒนธรรม-ความเชื่อ ค่านิยมว่าเด็กอ้วนเป็นเด็กแข็งแรงหรือเป็นเด็กที่ดูน่ารัก ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกอาหารให้เด็ก อาชีพของบิดามารดาที่ต้องทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาจัดหาอาหารที่เหมาะสมให้ลูก รายได้ครอบครัวน้อย ไม่สามารถเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมทางโภชนาการให้กับลูก และกิจกรรมครอบครัวที่ไม่เหมาะสม เด็กที่ติดทีวี ติดเล่นเกม มีโอกาสเกิดภาวะโภชนาการเกินมากกว่าเด็กทั่ว ๆ ไป

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-กรมสุขภาพจิต สสส. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดเสวนา "การให้คำปรึกษาที่คลินิกกัญชา" เพื่อหาแนวทางในการสื่อสารทำความเข้าใจ ผ่านกลไกการให้คำแนะนำของผู้ให้บริการ โดย พญ.ภาวิณี อ่อนนุช รองผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เผยว่า ยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกับกัญชาคือ กลุ่มยารักษาโรคหัวใจ หรือผู้มีความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือผู้มีภาวะค่าตับหรือค่าไตสูง นอกจากนี้ ทางการแพทย์ยังรับรองแค่การบริโภค ไม่ได้ใช้หยด ทาหรือหยอด และกัญชามีฤทธิ์ให้เจริญอาหาร จึงไม่สามารถช่วยลดความอ้วนได้

ด้าน นส.สิริกุล จุลศิริ นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า มีอีกหลายโรคที่ยังไม่มีข้อสรุปว่ากัญชาสามารถบรรเทาอาการได้ ผู้บริโภคจึงไม่ควรหามาใช้เอง ปัจจุบันการใช้กัญชาทางการแพทย์ยังอยู่ภายใต้การวิจัย ดังนั้น การใช้จึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

นายวิศิษย์ศักดิ์ ทวีวัฒนปริชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า สิ่งที่กำลังกังวลคือการหามาใช้เองเพราะน้ำมันกัญชาความเข้มข้นไม่เท่ากัน หากใช้แล้วถึงขนาดติดจะเริ่มมีอาการทางระบบประสาท เช่น หูแว่ว ประสาทหลอน

เชืวจนวนบริจาคโลหิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ ลีกลับในสนามข่าว

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เชืวจนวนคนไทยที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำบุญใหญ่ส่งท้ายออกพรรษาด้วยการบริจาคโลหิตตามสโลแกน "ให้เลือดให้ชีวิต" พร้อมรับหน้ากาก Blood Hero เป็นที่ระลึก ตั้งแต่ 10 ส.ค.- 31 ต.ค. 2563 ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง

ทุจริตบข. บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยรัฐ, บางกอกบิชนิวส์, สำนักข่าวไทย, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์, workpointtoday, แนวหน้า)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณี สปสช.ยกเลิกคลินิกที่ร่วมโครงการบัตรทอง 190 แห่ง ทำให้ผู้ป่วยที่มีบัตรทองได้รับผลกระทบเกือบ 2 ล้านคน ว่า กรณีนี้เป็นการทุจริตที่มีหลักฐานชัดเจน ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า ได้รับแก้ไขให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยให้หน่วยบริการในสังกัดใน กทม.และปริมณฑลมารองรับให้บริการประชาชน ขณะที่ กก.สปสช. ขอให้ สปสช.ตั้งระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ที่ทำให้ทุจริตได้อีก ทั้งนี้ ได้แต่งตั้ง กก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบอร์ด สปสช. ซึ่งมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อัยการ ดีเอสไอ และตำรวจสอบสวนคลินิกที่ตรวจสอบพบการทุจริตและสอบสวนภายในองค์กรว่าทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างไร นอกจากนี้ สปสช.ยังนำเสนอต่อบอร์ด สปสช. ดำเนินเร่งด่วน 4 เรื่อง 1) ประชาชนไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทองตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ 2) ปรับระบบให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว นำร่องในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา 1 พ.ย.นี้ ส่วน กทม.และปริมณฑล เริ่ม 1 ม.ค. 2564 3) ผู้ป่วยกลุ่มที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จะได้ใบรับรองและประวัติหรือโค้ดเพื่อเลือกไปรับบริการ โดยค่าบริการให้ส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายัง สปสช. เริ่มใน รพ.ที่มีความพร้อมทั่วประเทศ 1 ม.ค. 2564 และ 4) ประชาชนให้ย้ายหน่วยบริการผ่านแอปฯ สปสช. ใช้สิทธิได้ทันที เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 1 ม.ค. 2564 ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการนำร่อง เช่น เขต 1, 12, 9 และ กทม.

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.จักรกริช ไข้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. ได้เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8 รพ.ราชวิถี เพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการ โดยตั้งแต่ 8 ก.ย. 2563 ให้บริการแล้ว 9,191 ราย

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในวันที่ 7-9 ต.ค. สปสช.เตรียมเชิญคลินิกและรพ.เอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าหารือชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ระหว่างนี้มีสถานพยาบาล 111 แห่งรองรับผู้มีสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบ ส่วนกรณีการร้องเรียนอดีตผู้บริหาร สปสช.บางคนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยินดีที่ให้เข้ามาตรวจสอบ ส่วนการป้องกันการทุจริตในอนาคต จะนำระบบการยืนยันตัวผู้เข้ารับบริการผ่านแอปฯ เป๋าตังของ ธ.กรุงไทย ใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย Health Digital ID สามารถลดเวลานัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลังและชำระค่าบริการส่วนเพิ่มที่อยู่นอกเหนือสิทธิได้ทันที จะเปิดตัววันที่ 15 ต.ค.

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม อาจทำให้ผู้ดูแลรู้สึก คุ้นเคย หงุดหงิดง่าย พุดจาและมีพฤติกรรมที่รุนแรงกับผู้ป่วย ดังนั้น ต้องดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีก่อน และป้องกันตนเองจากการบาดเจ็บจากการดูแลผู้ป่วย เช่น ปวดเมื่อยร่างกายจากการเคลื่อนย้ายหรือยกตัวผู้ป่วยไม่ถูกวิธี/เกินกำลัง ทำจิตใจให้แจ่มใส นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ที่สำคัญเตรียมแผนสำรองกรณีมีการกิจส่วนตัวที่จำเป็นหรือเจ็บป่วย ทุกคนในครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และควรจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม

นโยบายขับเคลื่อนงานกรมอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ changmainews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2564 ด้วย 2 เ รื่อง 3 ยก โดย 2 เ รื่อง ประกอบด้วย 1) เ รื่องสืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ 2) เ รื่องขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล 3 ยก ประกอบด้วย 1) ยกระดับความรอบรู้และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 2) ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ และ 3) ยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้การดำเนินงานรวม 36 โครงการครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัย รวมถึงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพะให้แก่ประชาชน

ดูแลผู้ได้รับผลกระทบสิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnthailand, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, Innnews, เนชั่นทีวี, อินโฟเควสท์ thailandplus, MCOT, thaigov

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.จักรกริช ไข้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดคลินิกบัตรประกันสุขภาพ มาตรา 8 ช่วยดูแลผู้ป่วยบัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการเอกชน เพื่อให้ได้รับการดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่อง ส่วนการเข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของรพ. ขอให้เป็นผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยตั้งแต่ 8 ก.ย. 2563 ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบแล้ว 9,191 ราย

ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กเล็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard, thebangkokinsigh, thailandplus, เนชั่นทีวี

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีเกิดความรุนแรงต่อเด็กเล็กในสถานศึกษาในขณะนี้ กรมฯ ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันวางแผนเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยในโรงเรียนให้กับเด็กและเยาวชน แนะนำวิธีสังเกตบุตรหลานว่าได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ดังนี้ 1. สังเกตร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกาย พฤติกรรม หรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น หวาดกลัว มีพฤติกรรมถดถอย ก้าวร้าว ซึมเศร้า หรือกลัวการแยกจากผู้ปกครองมากขึ้น 2. ใสใจรับฟัง ใช้เวลาพูดคุยมากขึ้น 3. สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ให้ลูกสามารถสื่อสารหรือเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้โดยไม่ถูกบ่นหรือตำหนิ หลีกเลี่ยงการลงโทษที่ใช้ความรุนแรงทางกายและทางอารมณ์ เน้นการใช้แรงเสริมทางบวกเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่ดีแทน หากเด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปมาก ควรพาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือกุมารแพทย์พัฒนาการ

ความรุนแรงในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์, thebangkokinsight, sanook, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ข่าวสด

-เฟซบุ๊กเพจ "เซ็นเด็กชั้นภูเขา" ของ พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โพสต์ถึงกรณีคลิปเด็กนักเรียนห้องอนุบาลถูกครูใช้ถุงดำคลุมหัวว่า จะบอกว่าทำเพื่อหลอก หรือหยอกเล่น หรือเพื่อขู่ให้เชื่อฟัง แต่ถ้าทำให้เด็กรู้สึกกลัวจะเกิดผลกระทบทางจิตใจได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ ที่การพัฒนาทางความคิดยังไม่ดีเหมือนเด็กโต หากความกลัวรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางใจ มีผลกระทบกับความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเอง การมองโลกในแง่ร้าย ภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า กลายเป็นความทรงจำที่ฝังใจ

พยาบาลช่วยคนไข้จะฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-น.ส.ทิพวรรณ ฝอยหรือญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ น.ส.พรทิพา กิตติกาลกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชลบุรี พบ น.ส.ฉอ้อน ยืนอยู่บนสะพานลอย มีอาการผิวดำคล้ำจะกระโดดลงมา จึงได้เข้าไปพูดคุยและนำไปส่งพบสตีอาภรณ์ในห้องประชาสัมพันธ์ของ รพ. ทราบสาเหตุมาจากความเครียดที่ขายกล้วยไม่ได้ เพราะเด็กนักเรียนรับประทานไปแล้วมีอาการถ่ายท้อง 6 คน ลูกสาวจึงพามาพบแพทย์ที่รพ.ชลบุรี ช่วงที่เผลอจึงคิดฆ่าตัวตายด้วยการโดดสะพานลอย

กรมอุตุฯ เตือนพายุดีเปรสชัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ,

-กรมอุตุฯ เผย ร่องมรสุมที่พาดผ่าน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุม ทำให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เตือน 7-9 ต.ค. เตรียมรับมือพายุดีเปรสชัน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

กินแมงดาถ้วยเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ข่าวสด, pptvhd36, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, kapook, one31, อัมรินทร์ทีวี, มติชน, สำนักข่าวสด, ไทยรัฐ)

-น.ส.วันทนา พุดช่อ อายุ 46 ปี รับประทานแมงดาทะเลเผาสด จากนั้นเกิดอาการอาเจียน เดินเซ มีน้ศีรษะ ญาตินำส่งรพ.อบจ.ภูเก็ต แต่ทางรพ.ให้ครอบครัวพาไปรพ.วชิระภูเก็ตที่อาการหนัก ระหว่างแวะพักที่บ้าน มีอาการตัวเขียว มือเขียว จึงโทรเรียกร 1669 เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงได้ทำการปั๊มหัวใจ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา นำร่างผู้ตายส่งรพ.วชิระภูเก็ต แพทย์ชันสูตรพลิกศพยืนยันว่าเสียชีวิตจากพิษแมงดาทะเล